

## แพทย์รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ พาชมความก้าวหน้ารพ. นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผู้ป่วยฝึกเดิน



อ.นพ.ไพโรจน์ บุญกงชัย, พรรณศิริ คุณากรไพบุลย์ศิริ, ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

หลังจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ จ.สมุทรปราการ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2560 เพื่อแสดงความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ มูลนิธิรามธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพาชมความก้าวหน้าพร้อมเปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โอกาสนี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามธิบดีฯ ได้กล่าวถึงโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ว่า เกิดขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการศึกษาโครงการ

ลูกระนาดสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ ทำให้ทรงทราบว่า มีประชาชนที่อยู่ในแฉกนี้จำนวนมาก แต่ไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่รองรับเลย ทาง รพ.รามธิบดี จึงสนองพระราชดำริ ประกอบกับที่ รพ.รามฯ วิทยาเขตมีความคับแค้น จึงคิดที่จะมีโรงพยาบาลอีกแห่ง สถาบันแห่งนี้จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นสร้อยพระนามต่อจาก "รามธิบดี" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ สถาบันการแพทย์แห่งนี้ นับได้ว่าเป็นต้นแบบการสาธารณสุขของไทย ทั้งในด้านการตรวจรักษาและการผลิตบัณฑิตทางสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหลากหลายสาขา โดยจะเริ่มเปิดสอนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2564 ซึ่งคาดว่าจะผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ปีละ 212 คน บัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน และบัณฑิตในสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายปีละ 50 คน



ด้าน อ.นพ.ไพโรจน์ บุญกงชัย ผอ.รพ.รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ ได้เปิดเผยว่า รพ.นี้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในได้มากถึง 460 เตียง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละปี ซึ่งประมาณการจำนวนผู้ป่วยนอกไว้ที่ 1,000,000 ราย และผู้ป่วยใน 17,000 ราย

ต่อปี ปัจจุบันเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาปกติ, คลินิกพิเศษนอกเวลา ราชการ, เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดมาบริการผู้ป่วยอย่างเครื่องออกกำลังกายในน้ำ, หุ่นยนต์ฝึกเดินฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต ให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น เป็นต้น โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ รพ.รามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์ได้รับการพัฒนาการรักษาให้เป็นแบบบูรณาการ คือยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยให้แพทย์หลายสาขาที่เกี่ยวข้อง



ในกลุ่มโรคออกตรวจในเวลาเดียวกันเพื่อผู้ป่วยไม่ต้องพบแพทย์หลายวัน เช่น โรคเบาหวาน มักจะมีโรคอื่นๆร่วมด้วย เช่น โรคไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ สมอติบ ฯลฯ ทั้งยังรวมถึงนักโภชนาการที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านอาหาร



นอกจากนี้ ยังสามารถส่งตัวผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพาอีกด้วย  
ปิดท้ายที่ผู้มีหน้าที่หารายได้คือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ  
พรรณสิรี กุลฉกรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิฯ กล่าวว่า  
ในปีนี้มีมูลนิธิฯได้จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 2 ชุด  
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนรู้จักสถาบันการแพทย์จักษุ  
โรคต้อหินมากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนักแสดงจิตอาสา  
หลายท่าน อย่าง เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์, แอน ทอง-

ประสม, แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, ปี่-ศุภฤกษ์ วิเศษแก้ว, อ้อม-อรรคพันธ์  
นะมาตร์, ปุ๊กลูก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยได้มีส่วนร่วม  
ในการบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับใช้เพื่อการ  
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการ



รักษาพยาบาลให้เกิด  
ประสิทธิภาพสูงสุด  
แก่ผู้ป่วย ซึ่งต้องใช้  
งบประมาณอีกกว่า  
1,400 ล้านบาทมูลนิธิ  
รามาธิบดีฯ จึงจัด  
กิจกรรมระดมทุนใน  
รูปแบบต่างๆ ตลอด  
ทั้งปี พร้อมทั้งจัด  
จำหน่ายชุดของขวัญ

ของที่ระลึกวันแต่งงานหรือของขวัญวันเกิด Happy Give ที่ไม่ซ้ำแบบใคร  
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย อาทิ ครูโต-ม.ล.จิราธร จิระประวัติ,  
ครูปาน-สมนึก คลังนอก, ภัทรีดา-นวลทอง ประสานทอง.